



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 22 ธันวาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ	สยามรัฐ
2. คอลัมน์ ประเด็นร้อน	โพสต์ทูเดย์
3. คอลัมน์ ทางคนทางข่าว	มติชน
4. ภาษา'สั่งสอบสต่อกยาง1.4แสนตัน	มติชน
5. 'รวมพลังตามรอยพ่อฯ'ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนเมือง	บางกอกทูเดย์
6. 'เกษตร-พาณิชย์'ดันศก.ท้องถิ่น	กรุงเทพธุรกิจ
7. คอลัมน์ เลาะรั้วเกษตร: หรือจะเป็นดริมทีม	แนวหน้า
8. 'ภาษา'สั่งสอบสต่อกยางแสนตัน	มติชน
9. รัฐฯสั่งจับตาด้านายทุนซื้อแห่กักตุน หวั่นปั่นราคาสินค้าเกษตรเกินจริง	ไทยรัฐ
10. 'ดักฟัง'เตีอดปิดหีบไม่ลง!สนช.จัดตั้ง-'บิ๊กตุ๋'กดปุ่มรถไฟความเร็วสูง	คม ชัด ลึก
11. คอลัมน์ สังคมข่าวหุ้	ข่าวหุ้
12. คอลัมน์ ข่าวชั้นคนเข้ม	ข่าวสด

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ  
หัวข้อ : คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 23608 หน้า : 4 (กลาง)

# สังคม สยามรัฐ

สังคมวันศุกร์ ...๐๐... สันสะท้อนกันไปทั้งพระนคร สำหรับลมหนาวที่พัดโชยมาให้คนกรุงได้รื้อตู้เสื้อผ้าหาเสื้อกันหนาวมาใส่ และได้รื้อขวดไว้มือจะดูเวลาจะอาบน้ำกันอีกวันหลังจากนั้นก็เตรียมบอกลา เพราะวันเสาร์กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอากาศจะอุ่นขึ้นแล้ว ...๐๐... แต่ที่ยังเยะเยือกจับหัวใจ ก็จะเป็น “สงครามเย็น” ภายในพรรคประชาธิปไตย ที่ต้องพึ่งบารมี **ชวน หลีกภัย** หวนมายืนเคียงข้าง **อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ** สกอตพลังจุด ส.ส.จากคนกันเอง อย่าง **สุเทพ เทือกสุบรรณ** ที่ “สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์” จับสัญญาณมาวิเคราะห์ในเรื่องเด่นจากปก “ลิขิตฟ้า ชะตาขวน” วางแผงแล้ววันนี้ ...๐๐... อา ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องพูดถึง เมื่อรุ่นพี่ทหารการเมือง ดีกรีนายกรัฐมนตรีอย่าง “บิ๊กจิ๋ว” พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ประกาศ “ล้างมือในอ่างทองคำ” ยืนยันไม่เล่นการเมืองแล้วหลังมีคนติดต่อมาและเอาชื่อไปอ้างเป็นที่ปรึกษาพรรคการเมือง ...๐๐... และก็ “พีจีว” ยังหวานเจี๊ยบเหมือนเดิม เมื่อพูดถึง “น้องตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่องการทำงานที่ผ่านมาก็บอกว่า สอบผ่าน ยังเข้มแข็งและตั้งอกตั้งใจเพื่อบ้านเมือง แม้จะเตือนให้สุขุม เลิกบ่นและใช้คนให้เป็น แดมยังเชียร์ให้ตั้งพรรคทหารอีกต่างหาก ...๐๐... แต่ที่สำคัญ “พีจีว” จะกระดองเรื่องปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน บอกปีหน้าเป็นห่วงบ้านเมือง “อาจจะพังทั้งประเทศ” เพราะระบบเศรษฐกิจพัง “ให้ดูประเทศจีน แม้ปกครองด้วยระบอบเผด็จการเต็มรูปแบบแต่รัฐบาลมุ่งทำเพื่อประชาชนทุกด้านก็เห็นแล้วว่าวันนี้ประชาชนจีนมีความเจริญรุ่งเรืองมากนี่คือคำตอบที่ชัดเจนมากที่สุดตั้งนั้นอย่า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ  
หัวข้อ : คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 23608 หน้า : 4 (กลาง)

**เสียเวลากับรูปแบบ หรือคิดแต่เรื่องนโยบายสวยหรู ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ...๐๐... จะว่าไป ช่วงนี้นับเป็นอดีตนายภค**  
คนที่ 2 แล้ว ที่ออกมาเตือนเรื่องปัญหาปากท้อง ก่อนหน้านั้น ก็เจอรุ่น  
ใหญ่ไฟกะพริบอย่าง **“ชวน”** ออกมาทำจดหมายเปิดผนึกไป ในจิ้ง  
หวะนี้ น่าสนใจจริงๆ ...๐๐... และที่น่าสนใจยิ่งกว่า ก็เมื่อขุนพลคน  
ทำงานด้านเศรษฐกิจอย่าง **ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์** รองนายกรัฐมนตรี  
กลับสวนควนป็น ออกมาประกาศบนเวทีปาฐกถาพิเศษ **“โอกาสประเทศไทยปี 2018”** ว่า เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น ...๐๐...  
“ผมมั่นใจปีหน้าจะเป็นปีที่เราสามารถเทกออฟ ผมเรียนใน ครม.ว่า  
ไตรมาสที่ 1 สำคัญที่สุด เมื่อมันกำลังจะเทกออฟอย่าให้มีอะไรมาจุด  
ให้ผ่านไตรมาสที่หนึ่งให้การเติบโตที่แน่นอนขึ้นแล้วหลังจากนั้นค่อย  
มาเจาะนโยบายบางอย่างที่สำคัญผมคิดว่าปีหน้าเป็นปีที่ดีทางเศรษฐกิจ  
จะเกี่ยวข้องตลาดทุนด้วย ตอนนี ะลู่ 1,700 จุด **คุณคอยดูปีหน้าตลาดหุ้นจะร้อนแรง จากเศรษฐกิจโลกดีขึ้น** ที่สำคัญที่สุด  
เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเอกชนไทยที่จะเพิ่มทุนเพราะโอกาสมันหายไป  
ไปเป็นปี ปีหน้าบริษัทไหนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ เพิ่มทุนได้ผมว่าเฮง  
สุดๆสิ่งเหล่านี้จะเริ่มหมุนและดีขึ้นเรื่อยๆกันว่าบางสิ่งที่ไม่ปรารถ  
นา”...๐๐... **สยาม เซอร์เพนทาเรียม** ศูนย์การเรียนรู้ชีวิตดู ครบ  
วงจรแบบสารบันเทิง นำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงแห่งแรก  
ในเอเชีย จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ชวนร่วม  
บุกตะลุยสู่โลกน่าอัศจรรย์แห่งงู พร้อมรับของขวัญปีใหม่ ชุดดินสอ  
Jungle Bells สุดพิเศษฟรีทันที เมื่อซื้อตั๋วเข้าชมในราคาปกติกิจกรรม  
จะมีขึ้นในวันที่ 23 ธ.ค. - 2 ม.ค.61 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ที่  
สยามเซอร์เพนทาเรียม ถ.ลาดกระบัง ...๐๐... **ศาลาเฉลิมกรุง**  
ร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กับ **คอนเสิร์ต “อวยพรปีใหม่”**  
อาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. รอบ 14.00 น. ที่ศาลาเฉลิมกรุง ร่วมเก็บเกี่ยวช่วง  
เวลาแห่งความสุขได้ สอบถามได้ที่ 0-2225-8758-9 ...๐๐... ข่าวสัง  
คมประจำวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค. เวลา 08.30 น. **กฤษฎา บุญราช** รว.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ  
หัวข้อ : คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 23608 หน้า : 4 (กลาง)

เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานการสัมมนา เรื่อง **ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”** จัดโดย **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ...๐๐... 14.00 น. **อเล็กซานเดอร์ วอน คัลเดนเบิร์ก** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอปพลิเคชัน DACSEE และ **ม.ล.ณัฐพล เทวกุล** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอ็มดี เทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว **DACSEE** แอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่ที่ผู้โดยสารสามารถเรียกและเลือกใช้บริการโดยตรงกับคนขับที่ต้องการโดยไม่ผ่านระบบศูนย์กลางเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ห้อง Astor Ballroom โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส ...๐๐... 15.30 น. **สุจิตรา จงชาณสิทธิ์** รองผู้อำนวยการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และ **รศ.ดร.วิษณุ ทรัพย์สมพล** รองอธิการบดี จุฬาฯ เปิดงาน **Siam Street World Competition 2017 “Boxing Day”** ที่ลานกิจกรรม ฮาร์ริอค คาเฟ่ สยามสแควร์ ...๐๐... 18.00 น. **พล.อ.อัศวิน ขวัญเมือง** เป็นประธานจัดงานปีใหม่ 4 บริษัท ประจำปี 2561 ที่ห้องจูบิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล คอนเวนชัน

👁️ **ศรพระราม**





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์  
หัวข้อ : คอถ้ำมันน์ ประเด็นร้อน

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560  
ฉบับที่ : 5433 หน้า : A2 (ขวา)

## ประเด็นร้อน

**1.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** จัดงานสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น งานนี้ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ เป็นประธาน



สุเทพ เทือกสุบรรณ

**2.จับตาการประชุมสมานิติบัญญัติ** แห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) วาระ 2 และ 3 จะยอมโหวต ดาบให้อ่านจ ป.ป.ช.ดักฟังข้อมูลทาง โทรศัพท์ โอนไลน์ เฟซบุ๊กได้หรือไม่ หลัง จากการประชุมเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ยัง ไม่ได้ข้อยุติ

**3.อีกเรื่องที่ต้องเกาะติด** คณะ กรรมการธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่าง รัฐธรรมนูญ ของ สนช.เชิญ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ผู้เริ่มก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ชี้แจง เสนอให้แก่ไข พ.ร.บ.พรรค การเมือง จะมีอะไรเป็นไม้เด็ดต้องติดตาม ■



●...หากพลิกเพิ่มข่าวกลับไปเมื่อ 4 ก.ค.2560 กระแสข่าวเรื่องความเดือดร้อนของชาวสวนยางพาราเกี่ยวกับราคายางที่ตกต่ำต่อเนื่อง โดยก่อนหน้าราคายางยังแตะที่กิโลละ 70 บาท แต่ต่อมาราคายางร่วงตั้งต่อเนื่องอยู่ที่กิโลละ 48-52 บาท...● **ถนนเกียรติ ยิ่งฉ้วน** เลขาธิการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ ออกข่าวเรียกร้องให้ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี ช่วยใช้คำสั่ง ม.44 เพื่อแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบอย่างเร่งด่วน มีข้อหนึ่งขอให้หน่วยงานภาครัฐใช้จ่ายในประเทศ โดยเฉพาะเอายางไปเป็นส่วนผสมทำถนน...● จากนั้นมา หากมีกลุ่มยางออกมาร้องขอให้รัฐช่วยแก้เรื่องราคายางที่ไม่กระเตื้องขึ้น แม้หน้าฝนในอดีตปกติราคายางที่ชาวสวนปล่อยให้ขายออกไปจะมีราคาดี แต่กลับตรงกันข้าม ไม่ว่าจะลุ่มไหนก็มักจะมีมาตรการ 1 ข้อที่เหมือนกันคือการใช้ ม.44 เข้ามาช่วยอุ้มยางในประเทศ...● เพราะการแก้ยางที่ไปไม่รอดนี้เอง การปรับ ครม.ที่ผ่านมา จึงต้องปรับเก้าอี้ของรมว.เกษตรฯไปด้วย กระทั่ง **พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด** โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ใช้อำนาจตาม ม.44 การแก้ปัญหาการจัดซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐจัด

ซื้อยางไปทำถนนได้ ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการซื้อให้ได้ 2 แสนตัน...● ฟังเพียงเท่านี้ ทำให้หัวใจของเกษตรกรสวนยางพาราโตนโตน เพราะเป็นคำสั่งที่จะก้าวข้ามขึ้นไปปลดล็อกเงื่อนไขทางกฎหมายให้หน่วยงานรัฐ 7 กระทรวง ต้องซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทยที่ถือเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกันได้...● แต่ถ้าจะให้เห็นผลมากกว่านี้ ต้องรอดูจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ความเห็นก่อนว่า หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อพัสดของรัฐได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่...● เมื่อพูดเรื่องยาง ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเป้าหมายจะดันราคายางพาราให้สูงขึ้นถึงกิโลละ 65 บาท รวมจำนวน 7 โครงการ ทั้งโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินกู้เวียนแก่สถาบันเกษตรกร, สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับผู้ประกอบกิจการยาง, โครงการควบคุมปริมาณผลผลิต มีเป้าหมายลดพื้นที่การปลูกยางถาวร รวมทั้งโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยภาครัฐ 7 กระทรวง จำนวน 2 แสนตัน โดยการบังคับใช้ ม.44 เข้ามากำกับโครงการ...● **ล่าสุด ถนนเกียรติ ยิ่งฉ้วน** ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย พูดอีกครั้งว่า พอใจทั้ง 7 มาตรการที่รัฐบาลออกมา ถือได้ว่ารัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนและแนวทางการแก้ปัญหาของชาวสวนยางแล้วนำมาใช้มาตรการปฏิบัติที่แท้จริง โดยเครือข่ายได้ต่อสู้เรียกร้องใช้ ม.44 สนับสนุนยางในหน่วยงานภาครัฐมาประมาณ 1 ปี เต็ม...●

## นายอุตสาหกรรม

## 'กฤษฎา'สั่งสอบสต็อกยาง1.4แสนตัน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ว่าได้มอบให้ทั้ง 14 กรม ไปตามสถานการณ์ด้านการเกษตร ต้องให้รู้ว่าพืชตัวไหนปลูกมาก-น้อย แล้วคาดการณ์ว่าผลผลิตจะมีมากไหม ถ้าได้มาก-น้อยจะมีผลอย่างไรต่อตลาด ต้องให้ข้อมูลเหล่านี้ก่อน เพื่อนำข้อมูลไปพูดคุยกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ส่วนวันที่ 22 ธันวาคม จะมีประชุมเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดกับเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดร่วมกันหารือในเรื่องนี้ด้วย และในช่วงเดือนหน้าตนจะออกไปประชุมระดับพื้นที่ในทุกจังหวัด นอกจากนี้ได้ย้ำว่าจะทำอะไรให้สหกรณ์และวิสาหกิจการเกษตรมีความเข้มแข็ง จนสามารถสร้างโรงเก็บ หรือยุ้งฉาง เพื่อเก็บผลผลิตทางการเกษตรไว้จนกว่าผลผลิตจะราคาดี

“เรื่องของขวัญปีใหม่ 1.จัดแหล่งท่องเที่ยวสถานีเกษตรเชิงทดลอง สถานีพืชสวน 2.เสนอสินค้าราคาเป็นธรรม เนื้อหมู นม และไข่ไก่ 3.กำลังรวบรวมแพคเกจช่วยเหลือเกษตรกรจากแต่ละกรม แล้วจะนำเข้า ครม.สัญจรในครั้งนี ส่วนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรไม่มีความกังวลในผลผลิตตัวไหนเป็นพิเศษ แต่ที่กำลังดูอยู่คือข้าวที่ราคาดีในปีนี เกวียนละ 14,000-15,000 บาท ซึ่งปีก่อนแค่ 6,000-7,000 บาท เลยกว่าฤดูการผลิตรอบที่ 2 และ 3 ชาวบ้านอาจกลับมาปลูกข้าวกันมาก จนอาจจะเกิดปัญหาล้นตลาดหรือไม่ ขณะนี้เรากำลังส่งทีมงานเพื่อประมาณการ และเร่งระดมความเข้าใจกับชาวบ้านว่าหากผลิตมากเกินไปราคาก็จะลดลง” นายกฤษฎากกล่าว และว่า ส่วนเรื่องการใช้ยางพาราของหน่วยงานราชการ จะใช้น้ำยางชั้น 130,000 ตัน ซึ่งต้องใช้ยางดิบ 260,000 ตัน คิดว่าในปี 2561 จะสามารถดูดซับปริมาณยางในท้องตลาดได้มากพอสมควร นอกจากนี้ได้สั่งให้สอบสวนเรื่องสต็อกยาง 140,000 ตัน ว่าอยู่ที่ไหน เก็บอย่างไร ใครรักษาไว้ โดยให้รายงานมาภายใน 7 วัน





## 'รวมพลังตามรอยพ่อฯ' ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนเมือง



"พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ปี 5 โดยมี บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิ กสิกรรมธรรมชาติ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมพันธมิตรทุกภาคส่วน จัดขึ้นเพื่อแสดงผลสำเร็จของโครงการฯ ภายใต้แนวคิด "แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี" ผ่านการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี หรือ การลงแขกใน 4 พื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างต้นแบบความสำเร็จในลุ่มน้ำต่างๆ ซึ่งมีสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกัน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำบทสรุปของโครงการตลอด 5 ปี มารวบรวมปั้นแรงบันดาลใจและส่งต่อองค์ความรู้ ให้คนเมืองได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหุตุท่วม หยุตแล้งอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า-คน ให้คงอยู่ต่อไป ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2556 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก จึงเกิดการร่วมมือกันของ 7 ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา และสื่อมวลชน เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนถึงความสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก ด้วยแนวทางศาสตร์พระราชาทั้งในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิดโคก หนอง นา โมเดล ตามลักษณะภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การแก้ปัญหา หยุตท่วม-หยุตแล้งในลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน ทั้งมุ่งหวังให้ลุ่มน้ำป่าสักเป็น 'ต้นแบบ' ในการจัดการดิน น้ำ ป่า ให้เกิดการขยายผลไปยังลุ่มน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินงานมาจนถึงปีที่ 5 จากที่มีเป้าหมายรวม 9 ปี เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจ สามารถรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาออกไปตามทลว้ตรการขับเคลื่อนของโครงการฯ สร้างคนมีใจ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง จนสามารถสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในหลายภูมิภาคมากขึ้นเรื่อยๆ จนขณะนี้โครงการฯ สามารถขยายเครือข่ายออกไปถึง 24 ลุ่มน้ำแล้ว เป้าหมายคือ ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาครัฐและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันผลักดันต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการหยุตท่วม-หยุตแล้งอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ"

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า โครงการฯ ในปีนี้ 5 ดำเนินงานภายใต้แนวคิด 'แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี' โดยนำวิถีดั้งเดิม 'เอามื้อสามัคคี' หรือ ลงแขกตามประเพณีไทย ซึ่งเป็นการรวมพลังผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ได้ทั้งแรงงานและการแลกเปลี่ยนความรู้ มีเป้าหมายจัดกิจกรรมตามแนวคิด 'โคก หนอง นา' โมเดล ใน 4 พื้นที่ 4 จังหวัด ก็เพราะต้องการให้แต่ละพื้นที่เป็นต้นแบบในแต่ละภาคและแต่ละภูมิสังคม อย่าง สจล. คือ ตัวแทนภาคกลาง ตัวอย่างการทำเกษตรในเมือง, ราชบุรี คือ ตัวแทนภาคตะวันตก เครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลอง คนเมืองหลวงที่หันเหไปทำการเกษตร, อุตรดิตถ์ คือ ตัวแทนภาคอีสาน เครือข่ายลุ่มน้ำชี เป็นพื้นที่ที่ถูกรัง และเป็นเกษตรกรโดยสายเลือด, และเชียงใหม่ คือ ตัวแทนภาคเหนือ ในพื้นที่ภูเขาและมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยตลอดระยะเวลา 5 ปี ของการดำเนินโครงการฯ เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นทุกปีว่าศาสตร์พระราชาช่วยแก้ปัญหาหุตุท่วม-น้ำแล้ง แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม และทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เซฟรอนจึงยังคงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานต่อไป เพราะเหมาะสมกับบริบทสังคมไทยและตอบโจทย์ การพัฒนาที่ยั่งยืน

"นอกจากนี้ เซฟรอนและพันธมิตรโครงการฯ ยังคงทำงานตลอดทั้งปี เพื่อขับเคลื่อนขยายผลโครงการฯ และเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในอีก 2 โครงการหลักๆ คือ โครงการ 'ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสักตามรอยพ่อ' โดยร่วมมือกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนอีกโครงการ คือ จัดทำ 'โครงการวิจัยการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย การติดตามและประเมินผลเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีส่วนร่วม' โดยร่วมมือกับศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ สจล. เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ได้มีการออกแบบและปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ตามศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดิน น้ำ และป่า ใน 3 พื้นที่ คือ จังหวัดลำปาง จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก รวม 300 ไร่ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐานทางวิชาการ สามารถนำฐานข้อมูลมาประมวลผลได้ครบทุกมิติ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสภาพแวดล้อม" ■



## 'เกษตร-พาณิชย์'ดันศก.ท้องถิ่น

กรุงเทพธุรกิจ • นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภาพว่า กระทรวงได้เตรียมความพร้อมในการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ (22 ธ.ค. 60) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระทรวงซึ่งดูแลงานด้านการผลิตและกระทรวงพาณิชย์ซึ่งดูแลงานด้านการตลาดได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งนี้จะหาหรือแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก การบริหารจัดการสินค้าเกษตร การส่งเสริม SMEs ไปสู่ New Economy ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น

ส่วนด้านความก้าวหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาภัยพารานั้น ครม.มีมติ

เห็นชอบ 6 โครงการ เพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบ ตามแนวนโยบายดูดซับปริมาณยางเพิ่มปริมาณการใช้และลดปริมาณผลผลิตเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง ประกอบด้วยโครงการชดเชยดอกเบี้ย 3% เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อแปรรูปยางพาราวงเงิน 5,000 ล้านบาทโครงการชดเชยดอกเบี้ย 3% เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรวงเงิน 10,000 ล้านบาท เป็นต้น

อย่างไรก็ดีรัฐบาลได้สั่งให้หน่วยงานภาครัฐใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยให้ กยท. รับซื้อผลผลิตยางพาราได้แก่ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 น้ำยางสด ยางก้อนถ้วยหรือยางชนิดอื่นๆ ผ่านทางสถาบันเกษตรกร และเครือข่ายตลาดของ กยท. ทั่วประเทศ 200,000 ตัน ช่วงเดือนธ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561



## หรือจะเป็นดริมทีม

ตามปกติถ้าเห็นข้อความยาวๆ ที่แชร์กันในไลน์ก็จะปิดผ่านไป เพราะไม่อยากเพ่งอ่านให้ปวดตาแต่วันสองวันนี้เห็นข้อความยาวๆ ในไลน์ของกลุ่มคนในแวดวงเกษตรต้องหยุดอ่าน เพราะท้ายข้อความระบุว่าผู้เขียนข้อความดังกล่าวคือ รว.ภษ. อันหมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฤษฎา บุญราช ส่วนเรื่องที่ท่านเขียนก็จั่วหัวว่า “การจัดโครงสร้างหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ให้เป็นที่พึงของเกษตรกร”

ข้อความดังกล่าว มีถึงปลัดกระทรวงและเจ้ากรมในสังกัดกระทรวงเกษตรฯทั้งหมดสาระสำคัญคือ ต้องการทราบในแต่ละหน่วยงานมีจำนวนข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค แต่ละจังหวัด แต่ละอำเภอเท่าไร เพื่อจะได้จัดโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงเกษตรฯในพื้นที่ระดับจังหวัดและอำเภอ ให้เป็น “ทีมเกษตร” ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการเกษตรทุกด้าน ทั้งการปลูกพืช ประมง ปศุสัตว์ สหกรณ์ ชลประทาน และอื่นๆ โดย

หวังจะให้ “ทีมเกษตร” เป็นที่พึงของเกษตรกร และเป็นทีมงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่

อันที่จริงสมัยท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านคงทราบมาบ้างแล้วว่าในจังหวัดของท่านมีคนของกระทรวงเกษตรฯ ทำงานอยู่มากน้อยเพียงไร ซึ่งที่แน่ๆ คือ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด และปฏิรูปที่ดินจังหวัด ส่วนระดับอำเภอ มีเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และประมงอำเภอ เพียงเท่านี้เวลามีวิกฤติอะไรที่ต้องช่วยกันทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แค่บูรณาการในกระทรวงเดียวกันก็แทบแย่แล้ว

ความคิดของท่านรัฐมนตรี กฤษฎา เป็นความคิดที่ดี ถ้าทำได้ถือว่าเยี่ยมไปเลย แต่อย่างที่บอกแล้วว่า งานนี้ไม่ใช่ง่าย และเชื่อว่าจะทำให้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้น ไม่เชื่อก็ลองถามรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คำว่า Single Command หรือ SC ของท่านฉัตรชัย เป็นอย่างไรบ้าง.....นี่แค่บูรณาการในกระทรวงเดียวกันนะ

ท่านรัฐมนตรี ไม่ต้องลงลึกไปถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เสียเวลา เพราะเวลาทำงานท่านมีจำกัด แกมนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังหิบบึงเผือกกร่อนปัญหาราคายางพารา และผลผลิตเกษตรตกต่ำมาให้อีก

ท่านคงไม่มีเวลากับ “ทีมเกษตร” ที่ท่านหมายมั่นปั้นมือสักเท่าไร

ท่านเพียงทำให้คนรอบข้าง ซึ่งหมายถึงรัฐมนตรีช่วย ที่ปรึกษา เลขาธิการ ปลัด รองปลัด ผู้ตรวจราชการ และเจ้ากรมต่างๆ ในกระทรวง มีความเข้าใจอย่างถูกต้องและชัดเจนในเรื่องนโยบาย แนวทางการทำงานเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพในทุกรากิจโดยไม่แบ่งแยก เชื่อว่าถ้าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทำงานกันได้เป็นเนื้อเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ย่อมทำได้เช่นกัน

การทำงานในระดับกระทรวง ถ้าเมื่อใดเจ้ากระทรวงคุยกันให้รู้เรื่องก่อนว่าจะทำงานประสาน สอดรับกันอย่างไร ก็จะทำให้นโยบายของรัฐบาลประสบความสำเร็จ แต่ทุกวันนี้มีแค่โทษกันไปมา โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไม่รู้เรื่อง คงไม่ทันราคาสินค้าเกษตร วันใดที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ก็มักจะโทษว่า เกษตรไม่ดูแลการผลิตปล่อยให้มีผลผลิตออกมามาก เวลาใดที่ราคาผลผลิตดี ก็ว่าเป็นฝีมือของพาณิชย์ทำตลาด

ขนาดข้างบนยังไม่บูรณาการกัน แล้วจะหวังให้ระดับล่างทำได้อย่างไร..อย่างไรก็ตาม....เอาใจช่วยท่านรัฐมนตรี กฤษฎา บุญราช.....ฝ่าฟัน...เพื่อตาม “ฝัน” ให้เจอนะขอรับ

แว่นขยาย

## 'กฤษฎา'สั่งสอบสต็อกยางแสนตัน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ว่าได้มอบให้ทั้ง 14 กรม ไปตามสถานการณ์ด้านการเกษตร ต้องให้รู้ว่าพืชตัวไหนปลูกมาก-น้อย แล้วคาดการณ์ว่าผลผลิตจะมีมากไหม ถ้าได้มาก-น้อยจะมีผลอย่างไรต่อตลาด ต้องให้ได้ข้อมูลเหล่านั้นก่อน เพื่อนำข้อมูลไปพูดคุยกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ส่วนวันที่ 22 ธันวาคม จะมีประชุมเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดกับเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดร่วมกันหารือในเรื่องนี้ด้วย และในช่วงเดือนหน้าตนจะออกไปประชุมระดับพื้นที่ในทุกจังหวัด นอกจากนี้ได้ย้ำว่าจะทำอะไรให้สหกรณ์และวิสาหกิจการเกษตรมีความเข้มแข็ง จนสามารถสร้างโรงเก็บ หรือยุ้งฉาง เพื่อเก็บผลผลิตทางการเกษตรไว้จนกว่าผลผลิตจะราคาดี

“เรื่องของขวัญปีใหม่ 1.จัดแหล่งท่องเที่ยวสถานที่เกษตรเชิงทดลอง สถานที่พืชสวน 2.เสนอสินค้าราคาเป็นธรรม เนื้อหมู นม และไข่ไก่ 3.กำลังรวบรวมแพคเกจช่วยเหลือเกษตรกรจากแต่ละกรม แล้วจะนำเข้า ครม.สัญจรในครั้งนี ส่วนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรไม่มีความกังวลในผลผลิตตัวไหนเป็นพิเศษ แต่ที่กำลังดูอยู่คือข้าวที่ราคาดีในปีี้ เกวียนละ 14,000-15,000 บาท ซึ่งปีก่อนแค่ 6,000-7,000 บาท เลยกลัวว่าฤดูกาลผลิตรอบที่ 2 และ 3 ชาวบ้านอาจกลับมาปลูกข้าวกันมาก จนอาจเกิดปัญหาล้นตลาดหรือไม่ ขณะนี้เรากำลังส่งทีมงานเพื่อประมาณการ และเร่งระดมความเข้าใจกับชาวบ้านว่าหากผลิตมากเกินไปราคาก็จะลดลง” นายกฤษฎากล่าว และว่า ส่วนเรื่องการใช้จ่ายพาราของหน่วยงานราชการ จะใช้น้ำยั้งชั้น 130,000 ตัน ซึ่งต้องใช้น้ำยั้งดิบ 260,000 ตัน คิดว่าในปี 2561 จะสามารถดูดซับปริมาณยางในท้องตลาดได้มากพอสมควร นอกจากนี้ได้สั่งให้สอบสวนเรื่องสต็อกยาง 104,000 ตัน ว่าอยู่ที่ไหน เก็บอย่างไร ใครรักษาไว้ โดยให้รายงานมาภายใน 7 วัน



# รัฐอุ้มสั่งจับตาด้านายทุนซื้ออ้อยแก้กักตุน

## หนุนปีราคาสินค้าเกษตรเกินจริง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีรายงานจากอธิบดีของกระทรวงเกษตรฯหลายกรมว่าไม่สามารถบริหารจัดการผลผลิตด้านการเกษตรได้ เนื่องจากมีกลุ่มพ่อค้า และนายทุนกว้านซื้อผลผลิตการเกษตรและนำไปกักตุน บริหารราคาในช่วงที่ผลผลิตขาดแคลนทำให้บางช่วงสินค้าเกษตรแพง ดังนั้นจึงสั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโมเดลของสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งที่สามารถเก็บผลผลิตไว้ขายนอกฤดูกาลต่อรองราคากับพ่อค้าได้มาใช้สนับสนุนเกษตรกร

“ยอมรับว่ากังวลผลผลิตข้าวจะออกมามากกว่าความต้องการ เพราะปีนี้ราคาข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นเป็น 14,000-15,000 ตัน กลัวเกษตรกรจะแห่กลับมาปลูกข้าวจนผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำอีกครั้ง จึงได้สั่งการให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯสำรวจพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากกังวลว่าผลผลิตจะออกมาไม่สมดุลกับความต้องการ ทำให้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ หรือผลผลิตน้อยไปไม่เพียงพอต่อความต้องการผู้บริโภค”

ทั้งนี้ หากผลสำรวจออกมาว่ามีการปลูกข้าวเกินความต้องการ

อาจมีการผลักดันมาตรการลดพื้นที่ปลูกข้าว หนุนพืชทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี2560/61 (ด้านการผลิต) ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่งอนุมัติงบประมาณ 1,700 ล้านบาทเพื่อจูงใจชาวนาปลูกพืชอื่น โดยจ่ายไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน ภายใต้เป้าหมายลดพื้นที่ปลูกข้าว 900,000 ไร่

สำหรับวันที่ 22 ธ.ค.60 จะเดินทางไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อร่วมหารือกับเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผลผลิต และราคา เตรียมรับมือกับสถานการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในรอบถัดไป เพื่อไม่ให้ราคาตกต่ำ และจากนี้กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์จะต้องหารือร่วมกันเพื่อร่วมบริหารจัดการผลผลิตและตลาดเพื่อให้สินค้าที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกจะต้องไม่ขาดทุน โดยเดือน ม.ค.61 จะลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรจังหวัด ข้าราชการกระทรวงเกษตรทุกจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น.



# 'ตักฟัง' เตือน ปิดหีบไม่ลง!

## สนช.จี้ตัดทิ้ง- 'บิ๊กตุ๋' กดปุ่มมรดกไฟความเร็วสูง

สนช.ถกเดือดตักหน้าถล่ม ก.ม.ป.ช.ตักฟัง สุดท้ายยังไม่ได้ข้อยุติพิจารณาใหม่ 22 ธ.ค. "วิชา" จวกให้อำนาจเกินขอบเขต ด้าน กมธ.เสียงข้างน้อย-สนช.จี้ถอดทิ้ง "มีชัย" ดึงจับโจรคนเดียวเข้าถึงข้อมูลได้เป็นร้อยคน ด้านตัก พท.พูดไฉ่ไม่ลงเสนอเงินทาบทามอดีต ส.ส.เข้าล้งกักพรรคใหม่ นายกฯ เปิดหวูดก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง **อ่านต่อหน้า 4**

### 'ตักฟัง'

กำลังกลายเป็นข้อถกเถียงกันอย่างดุเดือดสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) พ.ศ.... ในมาตรา 37/1 เรื่องการให้อำนาจป.ป.ช.สืบค้นข้อมูลโดยการตักฟังข้อมูลทางโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ ซึ่งหลายฝ่ายเป็นห่วงว่าการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

#### ● "วิชา" หวั่นเป็นเครื่องมือการเมือง

ล่าสุดเวลา 11.00 น. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมมติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช.คนที่ 2 ท้าหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) พ.ศ.... โดยการอภิปรายวาระ 2 กมธ.เสียงข้างน้อยและสมาชิกสนช.หลายคนอภิปรายท้วงติงอย่างหนักในมาตรา 37/1 เรื่อง

การให้อำนาจป.ป.ช.สืบค้นข้อมูลโดยการตักฟังข้อมูลทางโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ โดยเป็นห่วงว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 36 ขอ1กมธ.ตัดมาตรา 37/1 ทิ้ง

นายวิชา มหาคุณ อดีตกรรมการป.ป.ช. อภิปรายว่า การให้อำนาจเกินขอบเขต เรียกร้องมากเกินไป อาจทำให้องค์กรสิ้นสะเทือนได้ ยิ่งหากหลักฐานที่ได้มาไม่บริสุทธิ์จะเป็นสิ่งที่ทิ่มตำทำลายผู้ที่นำหลักฐานนั้นมาใช้เอง เป็นห่วงว่าหากข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีหลุดออกไปอาจเป็นเครื่องมือไปใช้แบล็กเมลทางการเมืองกันได้ เป็นเรื่องที่ต่อระวังประเด็นนี้ร้อนในหัวที่สุด ไม่ควรมานำมาใช้เลย และต้องฟังเสียงประชาชนให้รอบด้าน ถ้าป.ป.ช.เป็นองค์กรที่น่าเคารพศรัทธา ข้อมูลจะหลั่งไหลมาเอง เป็นการได้ข้อมูลทางลัด ทั้งนี้การใช้มาตรา 37/1 เพื่อให้ได้ข้อมูลทางลับเป็นสิ่งต้องพึงระวัง ไม่รู้ว่าข้อมูลที่ได้มาศาลจะเชื่อหรือไม่ อาจทำให้ศาลกระอักกระอ่วนเพราะป.ป.ช.เป็นองค์กรกึ่งตุลาการ รู้สึกไม่สบายใจ แต่เชื่อว่าสนช.จะพิจารณากฎหมายด้วยความรอบคอบ ให้ประชาชนสบายใจ มีความยุติธรรมอย่างแท้จริง

#### ● ยันหากเดินหน้าเจอยืนศาลรธน.

นายภักดิ์ คำพิทักษ์ กมธ.เสียงข้างน้อยกล่าวว่า ไม่ใช่ครั้งแรกที่ ป.ป.ช.พยายามเสนอหลักการนี้เข้ามา ถ้าสนช.เห็นชอบจะสร้างประวัติศาสตร์ ยอมให้อำนาจนี้แก่ป.ป.ช.ทั้งนี้มาตรา 50 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต (UNCDC) จะระบุถึงเรื่องการให้มาตรการพิเศษในการตรวจสอบการทุจริต แต่ระบุเพียงว่าให้ใช้อย่างเหมาะสมภายใต้การควบคุมเท่านั้น น่าคิดว่าหากป.ป.ช.ได้อำนาจส่วนนี้ไปแล้วถูกรอบงำจะเกิดอะไรขึ้น การพิจารณามาตรานี้ใช้เวลาสั้นๆ ในชั้นกมธ.เพียงไม่เกิน 1 ชั่วโมง ก็เกิดมาตรา 37/1 ขึ้นมา ยังไม่รวมถึงเรื่องอำนาจการอำพรางและสะกดรอยที่เสนอเป็นฝาแฝดพ่วงมาด้วย ถือว่าการพิจารณายังไม่ละเอียดรอบคอบ

นายภักดิ์กล่าวว่า ขอยกตัวอย่างประเทศสหรัฐ การใช้อำนาจตักฟังจะต้องมีน้ำหนักหลักฐานแน่นหนาทางคดี จึงจะดำเนินการได้ เช่น ตำแหน่งที่ตักฟัง รูปแบบการตักฟัง รายชื่อเป้าหมายการตักฟัง เหตุผลการตักฟังและต้องเป็นเรื่องที่ไม่สามารถให้



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5887

Col.Inch: 322.23 Ad Value: 708,906

หน้า: 1 (กลาง), 4, 15

PRValue (x3): 2,126,718

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: 'ตักฟุ้ง'เดือดปิดหีบไม่ลง!สนช.จีตักทิ้ง-'บักตู'กตปุมรถไฟความเร็วสูง



■ เริ่มก่อสร้าง ■ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) ที่ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.



กระบวนการสอบสวนทางปกติได้ ที่สำคัญต้องเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน แต่หลักเกณฑ์ของไทยมีรายละเอียดเหล่านี้หรือไม่ ไม่ใช่แค่ตั้งข้อสงสัยก็ตักฟุ้งกันได้แล้ว นอกจากนี้

ข้อมูลที่ตักฟุ้งหากไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องคดี ต้องถูกทำลายทันที ต่างจากมาตรการของไทยที่ไม่ได้ระบุชัดเจน จะทำลายข้อมูลเมื่อใด รวมทั้งต่างประเทศกำหนดให้ต้องรายงาน

เรื่องการตักฟุ้งต่อศาลทุก 7-10 วัน ต่างจากของไทยที่พอได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแล้วจะมีเวลา 90 วันไปดำเนินการ แล้วจึงนำมารายงานต่อศาล และถ้าถูกตักฟุ้งแล้ว แต่พบ

รหัสข่าว: C-171222014032 (22 ธ.ค. 60/05:40)

หน้า: 2/6

iQNewsAlert™

บริษัท อินโฟเวสต์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



ว่าไม่เข้าข่ายความผิด ผู้ถูกตักฟุ้งต้องได้รับการแจ้งเตือนทันที และมีโอกาสฟ้องร้องศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้ ทั้งนี้ บางประเทศพิสูจน์ได้ว่าการตักฟุ้งไม่มีอคติ แต่ป.ป.ช.จะมีอคติหรือไม่ก็ไม่รู้ อย่างมุ่งแต่ใช้ข้อมูลที่จะกำจัดคนโกงเพียงอย่างเดียว เพราะจะทำให้ป.ป.ช.ตกอยู่ในความเสี่ยง ถูกเปลี่ยนโฉมไป การได้เครื่องมือปราบทุจริตต้องซึ่งนำหนักถึงคุณค่าที่ต้องแลกมา เช่น การละเมิดสิทธิในระบอบประชาธิปไตยว่าคุ้มค่ากันหรือไม่

นายสมชาย แสวงการ สนช. อภิปรายว่า การให้อำนาจป.ป.ช. สืบค้นข้อมูลทางโทรศัพท์ไลน์ เฟซบุ๊กได้เป็นภัยทางการเมืองต่อทุกคน อาจตักฟุ้งข้อมูลในทุกเรื่อง ถือว่าอันตรายต่อสิทธิเสรีภาพประชาชน หากยังเดินทางต่อไปจะมีผู้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอย่างแน่นอน

### ● วัลลภย้ำตักฟุ้งละเมิดชัดเจน

นายวัลลภ ตังคณานันท์ สมาชิกสนช. อภิปรายในส่วนของคำปรารภว่า กฎหมายฉบับนี้มาสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของประชาชนพอสมควร ดังนั้นการที่กรรมาธิการไปยกเว้นมาตรา 36 นั้นต้องการความชัดเจนเบื้องต้นเพราะจะสัมพันธ์ทั้งมาตรา 35, 36, 37/1 ที่มีการแก้ไข ซึ่งในมาตรา 36 ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ การตรวจการกีดหรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่เมื่อเริ่มต้นกฎหมายป.ป.ช.ในคำปรารภ เขียนว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพและอำนาจมาตราต่าง ๆ ที่ขอยกเว้น ซึ่งกรรมาธิการก็ขอยกเว้นมาตรา 36 ของรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อดูร่างพบว่าในมาตรา 35, 36, 37 ซึ่งไม่แน่ใจว่า 37/1 สัมพันธ์มากน้อยเพียงใด ถ้าเป็นการล่วงลึกไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนตนต้องการความชัดเจนจากกรรมาธิการ เพราะเป็นประเด็นใหญ่ของกฎหมายฉบับนี้ถึงเหตุที่ยกเว้นมาตรา 36 ของรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลเพียงแต่มาตรา 35 ไปเกี่ยวข้องกับมาตรา 36 หรือ 37/1 ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกสนช.หลายคนอภิปรายสนับสนุนข้อตั้งของนายวัลลภ เนื่องจากคำปรารภจะโยงไปยังมาตรา 37/1 เรื่องการให้อำนาจป.ป.ช.สืบค้นข้อมูลโดยการตักฟุ้งข้อมูลทางโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ โดยเป็นห่วงว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 36 จึงขอความชัดเจนจากกมธ.และขอให้กมธ.ตัดมาตรา 37/1 ที่โดยนายสมชาย แสวงการ สนช. อภิปรายว่า การให้อำนาจป.ป.ช.สืบค้นข้อมูลทางโทรศัพท์ไลน์ เฟซบุ๊กได้เป็นภัยทางการเมืองต่อทุกคน อาจมีการตักฟุ้งข้อมูลในเรื่อง ถือว่าอันตรายต่อสิทธิเสรีภาพประชาชน หากยังเดินทางต่อไปจะมีผู้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอย่างแน่นอน ขณะที่ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สนช.อภิปรายว่า คำปรารภที่ยกเว้นรัฐธรรมนูญมาตรา 36 ที่เป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 37/1 ที่เปิดโอกาสให้ป.ป.ช.ตักฟุ้งได้ ถือเป็นการเพิ่มอำนาจให้แก่ป.ป.ช. โดยกมธ.เสียงข้างมากลงมติให้เพิ่มมาตรานี้มีกมธ.ที่มาจากป.ป.ช.ด้วย ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

### ● จัสตินช.พิจารณาครอบขอบ

ขณะที่นายดวง อันทะไชย สนช. อภิปรายว่า การออกกฎหมายใด ๆ ต้องพึงระวังเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพเกินสมควรแก่เหตุอยากทราบว่าจะมีกลไกใดเข้าไปถ่วงอำนาจการสืบค้นข้อมูลส่วนตัวทางโทรศัพท์ ไลน์ เฟซบุ๊กได้ เพราะในอนาคตอาจมีการหยิบยกข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นมาอภิปรายทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองได้ เหมือนอย่างในอดีตที่เคยให้อำนาจกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถิ่นฟ้า สุดท้ายกลับตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง นำมาใช้กลั่นแกล้งคู่ต่อสู้ทางการเมืองขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบ

นางสุรางคณา วายุภาพ สนช. อภิปรายว่า กฎหมายนี้ถือเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญซึ่งเห็นด้วยกับเหตุผลที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายแม้ว่าการเมือง ผู้บริหารระดับสูง จะเป็นบุคคลสาธารณะ ที่ต้องตรวจสอบได้ แต่รัฐธรรมนูญมาตรา 36 ก็ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพ ดังนั้นการตรวจสอบเรื่องการทุจริต ก็ไม่ควรละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้การออกกฎหมายใด ๆ ต้องพึงระวังเรื่อง

การละเมิดสิทธิเสรีภาพเกินสมควรแก่เหตุอยากทราบว่าจะมีกลไกใดเข้าไปถ่วงอำนาจการสืบค้นข้อมูลส่วนตัวทางโทรศัพท์ ไลน์ เฟซบุ๊กได้ เพราะในอนาคตอาจมีการหยิบยกข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นมาอภิปรายทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองได้ เหมือนอย่างในอดีตที่เคยให้อำนาจกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถิ่นฟ้า สุดท้ายกลับตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง นำมาใช้กลั่นแกล้งคู่ต่อสู้ทางการเมืองขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบ

### ● ป.ป.ช.อ้างเพื่อตรวจสอบทุจริต

ขณะที่ฝั่งกมธ.เสียงข้างมาก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานป.ป.ช. อภิปรายว่า การใช้คำว่าตักฟุ้งเป็นการสร้างภาพที่มากลัว เพราะกมธ.เสียงข้างมากไม่มีเจตนาต้องการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 36 เพราะการจะให้อำนาจตามมาตรา 37/1 ได้ ต้องผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการป.ป.ช.ทั้ง 9 คนก่อนว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะขอขึ้นอนุมัติต่อศาล เมื่อป.ป.ช.อนุญาตแล้วต้องส่งเรื่องให้อธิบดีศาลทุจริตและประพฤติมิชอบให้ความเห็นชอบด้วย ไม่ใช่แค่ให้ผู้พิพากษาทั่วไปอนุญาต ที่สำคัญฐานความผิดที่เข้าข่ายใช้มาตรา 37/1 ได้ ต้องเป็นเรื่องสำคัญมีผลกระทบในวงกว้างเมื่ออธิบดีศาลฯ อนุญาตแล้ว ป.ป.ช.จะมีเวลาไม่เกินครึ่งละ 90 วันในการให้อำนาจตามมาตราดังกล่าว ส่วนข้อมูลที่ได้มา จะใช้เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีเท่านั้น ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับคดีจะถูกทำลายทันที ป.ป.ช.ไม่มีเจตนาจะละเมิดสิทธิประชาชน แต่จะทำทุกทางเพื่อตรวจสอบการทุจริต

พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อภิปรายว่าเรื่องการให้อำนาจป.ป.ช.สืบค้นข้อมูลทางโทรศัพท์นั้น ยืนยันว่ากมธ.ไม่มีเจตนาทำลายล้างใคร แต่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ทางคดีเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาล จึงมีความจำเป็นต้องให้อำนาจส่วนนี้ โดยมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ซึ่งการตักฟุ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งเห็นชอบก็ทำได้ เมื่อผ่านความเห็นจากคณะกรรมการแล้ว ยังต้องขออนุญาตจากศาลอีกครั้ง รวมถึงต้องเป็นคดีที่เป็นภัยร้าย



แรงต่อสาธารณชนด้วย

## ● ไม่ได้ขอยุติคดีใหม่ 22 ธ.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การอภิปรายในมาตรา 37/1 โดยใช้เวลาการอภิปรายนานหลายชั่วโมงแต่ยังไม่จบสิ้น ทำให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ทำหน้าที่ประธานในขณะนั้น ได้สั่งพักการประชุมเป็นเวลา 10 นาทีเพื่อให้กรรมการทั้งเสียงข้างมาก ข้างน้อย และสมาชิกไปหารือนอกห้อง หลังการหารือเสร็จ นายพรเพชรได้เปิดประชุมและแจ้งว่า กรรมการเสียงข้างมากยังคงยืนยันไม่ถอนมาตรา 37/1 ที่ถูกท้วงติง แต่เนื่องจากยังมีประเด็นที่สนช.อภิปรายไม่ครบถ้วนจึงขอเลื่อนการประชุมเป็นวันที่ 22 ธันวาคม เวลา 09.00 น.

ทั้งนี้มาตรา 37/1 บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอันใดที่ส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดที่เป็นความผิดฐานร้ายแรงผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดอื่นตามที่กำหนด ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการอนุมัติจากป.ช. เป็นหนังสือจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้”

## ● “มีชัย” ขี้ร้ายมากกว่าประโยชน์

ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพิ่มบทบัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สามารถสืบค้นข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ข้าราชการและประชาชน ผ่านอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมด ว่าหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองอยู่ โอกาสที่ประชาชนจะเดือดร้อนมีมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ แม้กฎหมายจะยกให้อำนาจของศาลในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต แต่ศาลก็ฟังเหตุผลเพียงเจ้าหน้าที่ป.ช.ข้างเดียวเท่านั้น และถ้าศาลเชื่อเท่ากับว่าป.ช.จะมีอำนาจถึง 90 วัน จะจับผู้ร้ายคนเดียว แต่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตักฟุ้งโทรศัพท์ ดูอีเมลได้เป็นร้อยคน หากมีข้อสงสัยว่า เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วย ซึ่งผู้ที่ได้รับอำนาจก็สนุกดี แต่คนถูกละเมิดมันไม่สนุกด้วย

ส่วนจะเป็นการให้อำนาจซ้ำซ้อนกันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มีอยู่หรือไม่ นั่น ประธานกรธ. กล่าวว่า คิดว่าไม่ซ้ำซ้อน แต่เท่ากับว่าประชาชนอยู่ตรงกลาง โดยที่ทุกหน่วยงานมีอาวุธกันหมด ถ้าเช่นนั้นประชาชนก็อยู่ลำบาก และถ้าจะอ้างว่าป.ช.ควรมีอำนาจเหนือกว่าดีเอสไอตามศักดิ์กฎหมายจะคิดแบบนี้ก็ไม่ได้อะไรก็ตาม กรธ.ยังพูดตอนนี้ไม่ได้ว่าจะตั้งคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่ายหรือไม่ เพราะต้องให้รอการพิจารณาในชั้นสภาให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน

นายมีชัย กล่าวต่อว่า ส่วนการใช้มาตรา 44 แก่ พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อขยายเวลาให้พรรคทำงานธุรการ เพียงพอหรือไม่ พุดไม่ได้ เชื่อว่าจะแก้ไขเท่าที่จำเป็น ส่วนการแก้ไข สนช. นั้น บอกไม่ได้ว่าเหมาะหรือไม่ แต่เวลา 3 เดือนไม่มาจะทัน ใช้มาตรา 44 น่าจะทันกว่า ส่วนจะกระทบต่อโรคแม่ฟเลือกตั้งหรือไม่ นายกรัฐมนตรีระบุไว้ชัดเจนแล้ว

## ● “ส.พิทักษ์ธรรณ.” จัดตักฟุ้งทั้ง

วันเดียวกัน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์ เรื่องขอคัดค้านร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ... มาตรา 37/3 ตามที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กำลังพิจารณา วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันเดียวกันนี้ เนื่องจากสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 4

## ตักฟุ้ง

เห็นว่าในมาตรา 37/3 ที่บัญญัติให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อาจใช้เครื่องมือสื่อสารคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ในการสะกดรอยผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิด หรือจะกระทำความผิดฐานร้ายแรงผิดปกติ หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หรือความผิดอื่นที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวกำหนดนั้น เป็นการออกกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 25 และมาตรา 26 โดยขัดแจ้ง ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล และเป็นการออกกฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 232 ถึงมาตรา 237 หรือไม่มีข้อร้องเรียนให้สนช. พิจารณาดัดมาตราดังกล่าวทิ้งไป หากยังต้องดึงผ่านเป็นกฎหมายออกมา สมาคมจะยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่ามาตราดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

## ● “วิษณุ”แจงใช้ม.44 เอื้อพรรคใหม่

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ผ่อนคลายกรอบเวลาการทำกิจกรรมของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งถูกมองว่าทำให้พรรคการเมืองใหม่ได้เปรียบพรรคเก่าว่าจะทำให้พรรคใหม่และเก่าอยู่ในสถานะเริ่มต้นไปพร้อมกัน มิฉะนั้นพรรคเก่าจะได้เปรียบพรรคใหม่ เพราะเมื่อมีการเพิกถอนให้เริ่มต้นใหม่ได้ พรรคเก่ามีสมาชิกและมีพรรคอยู่แล้ว รอเพียงเวลาที่เปิดให้ประชุมใหญ่ของพรรคได้ แต่พรรคใหม่ต้องมีคน 15 คน ไปแจ้งชื่อพรรค และหาสมาชิก 500 คน รวมถึงหาคณะกรรมการบริหารพรรค จากนั้นจะเริ่มประชุมพรรคโดยมีสมาชิก 250 คน โดยยังไม่มีการตั้งพรรค ซึ่งจะต้องใช้เวลา 1 เดือนในการพิจารณาว่าจะให้ตั้งพรรคได้หรือไม่ ทำให้พรรคใหม่จะเสียเปรียบ ส่วนพรรคเก่าเดินหน้า



ไปหมดแล้ว ดังนั้นต้องลดถอยเวลาลงมา 1 เดือน ให้พรรคใหม่สามารถดำเนินการไปได้บางส่วนก่อน โดยให้พรรคใหม่สามารถยื่นข้อจองชื่อพรรคไว้ก่อนได้ หาสมาชิกและประชุมครั้งแรกโดยขอ คสช.ประชุมก่อนได้

รองนายกฯ กล่าวอีกว่า ส่วนกรรมาธิการธุรการตามคำสั่งนายยามียึดกรอบเวลาเดิมที่กำหนดไว้เม พ.ร.ป.พรรคการเมือง ซึ่งกำหนดกรอบเวลา 90 วัน และ 180 วันนั้น เริ่มนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ พ.ร.ป.ดังกล่าว ในวันที่ 8 ตุลาคม 2560 แต่การใช้คำสั่งใหม่จะเปลี่ยนจากการนับตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ไปเริ่มนับจากวันใดวันหนึ่งแทน ทั้งนี้การเลื่อนการนับวันไม่ใช่เป็นการขยายเวลาออกไป อย่างไรก็ตามยืนยันว่าไม่กระทบกับโรดแมปที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่าระยะเวลาที่ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน สำหรับการปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่จะออกมานั้น จะบอกไว้ว่าจะปลดล็อกเมื่อใด เพื่อให้รู้ล่วงหน้า

### ● เผยยุทธศาสตร์ชาติเสร็จแล้ว

นอกจากนี้ นายวิษณุยังกล่าวถึงการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ ว่า เป็นการประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้จัดทำแผนปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติเสร็จแล้ว โดยจะส่งแผนปฏิรูปประเทศให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ และจะส่งแผนยุทธศาสตร์ชาติให้ สศช.ภายในวันที่ 24 มกราคม 2561 ทั้งนี้ เมื่อทำแผนเหล่านี้เสร็จแล้ว คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะต้องทำแผนแม่บท ขณะที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศตั้งขึ้นมาโดยอยู่ได้ 5 ปี แต่ใช้เวลา 6 เดือนทำเสร็จ ส่วนอีก 4 ปี 6 เดือน เขาอยู่ต่อเพื่อตามงานในหน่วยงานต่างๆ ว่าปฏิบัติตามแผนปฏิรูปหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พูดนั้น แผนปฏิรูปยังไม่ได้ประกาศใช้ เพราะเมื่อร่างเสร็จต้องมีอีกหลายขั้นตอนซึ่ง สศช.จะต้องไปรับฟังความคิดเห็นแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข แล้วนำเสนอคณะกรรมการ (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

### ● "ศุภชัย" เผยปลดล็อกแก้ไม่ได้หมด

ขณะที่นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมใช้มาตรา 44 ปลดล็อกการทำกิจกรรมบางส่วนของพรรคการเมืองนั้น ว่าไม่ว่ากฎหมายจะออกมาอย่างไรก็จะคอยดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพราะก่อนที่จะมีการออกเป็นกฎหมาย กกต.ก็ได้หักท้วงไปแล้ว อีกทั้งขณะนี้ยังไม่เห็นคำสั่งว่าจะออกมาอย่างไร แต่ถ้าจะขยายเวลาเฉพาะการแจ้งปรับปรุงฐานข้อมูล สมาชิกพรรค ตามวงเล็บ 1 ของมาตรา 141 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ก็คงแก้ไขปัญหาไม่ได้ทั้งหมด ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอีก 2 ฉบับ ที่ขณะนี้กำลังพิจารณาอยู่บ้างนั้น กกต.ได้ส่งระดับผู้บริหารไปร่วมเป็นกรรมาธิการเพื่อที่จะให้ความเห็นว่าจะอะไรที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งหรือไม่

เมื่อถามว่าเมื่อกฎหมายที่จะใช้บังคับแต่ก็ต้องมาแก้ไขด้วย มาตรา 44 ควรจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการร่างกฎหมายหรือไม่ นายศุภชัย กล่าวว่า ไม่ขอพูดว่าใครจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ แต่คงไม่ใช่ความผิดของ กกต. ส่วนประเด็นการสอบถามการคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่ง กกต.ในสายศาลฎีกานั้น ได้มีหนังสือไปสอบถามแล้ว แต่คิดว่าคงจะเป็นคำตอบเดียวกัน ซึ่งในเรื่องของการสรรหา กกต. ถือว่าหมดหน้าที่แล้ว

### ● "สมชัย" ดึงไม่ได้ช่วยพรรคตั้งใหม่

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. กล่าวถึงการใช้มาตรา 44 ปลดล็อกการเมืองบางส่วนว่า กกต.ไม่มีปัญหาอะไร จะขยายหรือไม่ขยาย เราทำตามได้ทั้งหมด แต่ปัญหาอยู่ที่พรรคการเมืองทั้งเก่าและใหม่ เพราะไม่รู้ว่าจะ คสช.จะผ่อนคลายเป็นให้พรรคได้ทำกิจกรรมเมื่อใด ซึ่งคิดว่าต้องวางตารางกันให้ดี ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผู้มีอำนาจ โดยเฉพาะนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องหารือกันอย่างรอบคอบเนื่องจากตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองได้กำหนดสิ่งที่จะต้องดำเนินการไว้มาก จึงต้องเอาข้อเท็จจริงมาดูกัน ทั้งความเห็นของพรรคเก่าและใหม่ อย่าไปคิดเองว่าเขาทำกัน เพราะบางพรรคแม้เป็นพรรคเก่าแต่ไม่เข้มแข็งอาจทำไม่ทันได้ ก็จะกลายเป็นเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบ จึงควรต้องพิจารณาให้ถี่เพื่อที่ออกมาแล้วจะได้ไม่ปัญหา หรือแก้ปัญหาได้เพียงชั่วคราวชั่วคราว อย่างตัวเลข

บางตัวก็ไม่แน่ใจว่ามีอำนาจจะรู้หรือไม่ เช่น การขอตั้งพรรคใหม่ กกต.ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 40 หน่วยงาน จึงขอเวลาในการตรวจสอบ 45 วัน ถ้าได้มีกรรมาธิการร่วมกันว่าระยะเวลาดังกล่าวสามารถยื่นข้อได้เพียงใด ก็จะเป็นประโยชน์ซึ่งหากมีการเชิญ กกต.ไปให้ข้อมูลเราก็พร้อม

นายสมชัย กล่าวต่อว่า การปลดล็อกบางส่วนไม่ได้ทำให้พรรคที่จะตั้งใหม่ได้เปรียบ เพราะถึงอย่างไรก็ทำได้เพียงในเรื่องของการเตรียมการไว้ เมื่อมีการปลดล็อกทั้งหมด ก็จะต้องว่าทุกพรรค ทั้งเก่าและใหม่เริ่มสมัครพร้อมกัน ซึ่งพรรคใหม่ยังมีขั้นตอนที่จะต้องทำในเรื่องของการจดทะเบียนจัดตั้ง การประชุมต่างๆ ที่ย่อมเสียเปรียบกว่าพรรคเก่าที่มีความเป็นพรรคไปแล้ว ยกเว้น คสช.จะให้พรรคใหม่จดทะเบียนจัดตั้งพรรคได้ตั้งแต่ตอนมีเลย ก็จะไม่เป็นการเสียเปรียบพรรคเก่า กกต.คงทำให้ทุกพรรคเท่ากันไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่ดี ที่คสช.พยายามจะทำให้เท่าเทียมกัน แต่ต้องคิดให้รอบคอบว่าใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาแล้ว เขาจะทำได้จริงๆ ไม่ใช่ถึงเวลาแล้วแล้วบางพรรคทำไม่ทันก็ส่งผู้สมัครไม่ได้ เชื่อว่าถึงอย่างไรพรรคเก่าก็ทำทันตามกฎหมายกำหนด ดังนั้นเมื่อมีเจตนาที่ดีก็ต้องคิดที่จะให้เขาทำทันด้วย ไม่ใช่ถึงเวลาให้เขาทำทันแต่เป็นพิธีกรรม ก็จะกลายเป็นสังคมหลอกลวง กกต.ก็ไม่อยากจะทำให้เป็นอย่างนั้น

### ● ปูดไม่ส่งเงินทาบอดีตส.ส.

นายสมคิด เชื้อคง อดีต ส.ส. อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการขอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่า ตนรู้สึกแปลกใจ เพราะร่างกันเองผ่านสนช.กันเอง และจะแก้ไขกันเอง ทั้งๆ ที่พรรคการเมืองเคยท้วงติงมาแล้วแต่ไม่ฟัง ออกเป็นกฎหมายแล้วเพิ่งมานึกได้หรืออย่างไร ทั้งนี้ การจะแก้ไขโดยให้รัฐสภาสมาชิกพรรคเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ โดยอ้างว่าพรรคใหม่เสียเปรียบนั้นจริงหรือ มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นหรือไม่ หรือว่าสอดคล้องกับข่าวที่จะมีการตั้งพรรคการเมืองใหม่เพื่อรองรับกลุ่มอำนาจ แล้วเรียกอดีต ส.ส.ของพรรคการเมืองเดิมคืนเข้าคอกใหม่เป็นสมาชิกพรรคหรือไม่

นายสมคิด กล่าวอีกว่า จะทำอย่างไรก็ทำไป แต่อย่ามาคาดหวังกับอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่บางจังหวัดทาบตามกันไว้ โดยเสนอเงินทองให้มากมาย เรียกว่าเสนอทุกวิถีทาง ขอบอก



ว่า คนพรรคเพื่อไทยไม่มีใครออกไปจากพรรค เพราะพรรคยังคงยึดมั่นในกระบวนการประชาธิปไตย ฟันธงประชาชนเท่านั้นที่จะตัดสิน ไม่ใช่ระบบนอกกติกาตัดสิน ออกแก้ไขอะไรก็เชิญตามสะดวก ขอย้ำว่าอย่ารออดีต ส.ส.เพื่อไทยไปอยู่ด้วยเลย ไม่มีใครออกไปอยู่กับพวกท่านแน่นอน

## ● สั่งสอบสต็อกยาง1.4แสนแท่ง

วันเดียวกัน นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ส่งตรวจสอบสต็อกยางยังมีเหลือในสต็อกกว่า 1.4 แสนตันที่เหลือในโกดังของรัฐทั้งหมดทั่วประเทศ และให้รายงานมาให้ทราบโดยตรงภายใน 7 วัน เพื่อจะได้ความชัดเจนของบัญชีจัดเก็บยางแต่ละโกดัง โดยให้นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งตรวจสอบและดำเนินการจัดทำรายละเอียดทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันการเวียนเทียนในสต็อกรัฐ นำยางเก่ามาเข้าโครงการใหม่ที่จะเริ่มรับซื้อยางจากเกษตรกรรายย่อย 2 แสนตันไปใช้ในโครงการเพิ่มการใช้ยางในประเทศ โดยกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจะดำเนินการในปี 2561 ในงบประมาณของแต่ละหน่วยงานรวม 6 หมื่นล้านบาท จะช่วยลดซับปริมาณยางออกจากตลาด เพื่อผลักดันราคาขายให้ดีขึ้นได้ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนเกษตรกรชาวสวนยาง

## ● ซีเครื่องจับความเร็วไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อ

ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน "ร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล" ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย พล.อ.อนุพงษ์ ให้สัมภาษณ์ว่า จะหารือถึงมาตรการต่างๆ และแผนความปลอดภัยต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยและเกิดอุบัติเหตุที่น้อยที่สุด ซึ่งทุกฝ่ายต้องมีคนรับผิดชอบในระดับพื้นที่ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ส่วนตามอำนาจหน้าที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมาย ขณะที่ด่านชุมชนจะมีเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงมูลนิธิต่างๆ ที่พร้อมเข้าแก้ปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ขณะที่การสัญจรในเส้นทางรองจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ท้องถิ่น รวมถึงทหารในพื้นที่และขนส่งดูแล ส่วนถนนสายหลักจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ที่ทหารดูแลเป็นหลัก และต้องมีเครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์ในการบังคับใช้ ทั้งนี้ตั้งใจจะลดสถิติการสูญเสียบนท้องถนนหรือไม่ให้เกิดการเสียชีวิตของประชาชนในมากที่สุด

พล.อ.อนุพงษ์ ยังกล่าวถึงการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว 849 เครื่อง วงเงินจำนวน 573 ล้านบาท ว่าหลายฝ่ายมีความกังวลในประเด็นของสเปกเครื่องที่สูงเกินจริง ราคาแพงกว่าท้องตลาดทั่วไป รวมถึงความจำเป็นในการจัดซื้อนั้น ตนได้ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนสอบถามในประเด็นข้อกังวลดังกล่าวไปยังคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแล้ว ทราบว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการที่โออาร์ และกำลังให้เชิญฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

## ● "บิกตู"ปิดกอสสร้างรถไฟความเร็วสูง

ด้านความเคลื่อนไหวภารกิจของนายกรัฐมนตรี วันเดียวกันที่มอหลักหินรัชกาลที่ 5 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน เป็นประธานในพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธี โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ใจยินดีและถือเป็นเกียรติที่ได้มาพบทุกคนในวันประวัติศาสตร์ของรถไฟไทย จึงขอขอบคุณคำกล่าวของนายหลี่เค่อเฉียง และความสัมพันธ์ที่ระหว่งไทย-จีน และยืนยันว่าจะทำให้จบในเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ซึ่งรัฐบาลนี้สนับสนุนการเชื่อมโยงทุกภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในทุกมิติ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ซึ่งการลงทุนจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ต้อง

ไม่เป็นภาระกับประเทศและต้องโปร่งใส และอย่าคิดถึงรายได้เฉพาะผู้ที่มาใช้บริการหรือที่เรียกว่าผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่มองผลประโยชน์ทางอ้อมที่ตามมาจำนวนมาก โดยเฉพาะจะเกิดธุรกิจตลอดเส้นทางเป็นการเพิ่มและกระจายรายได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามเร่งรัดทุกอย่าง จึงจำเป็นต้องปฏิรูปกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ขอย้ำมองเป็นเรื่องอื่น ทุกอย่างที่ทำเพื่อผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นและไม่ได้เสร็จในวันเดียว ทุกหน่วยงานจึงต้องช่วยกันให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก่อนเริ่มงานได้ชมการแสดงโขน หนุนมามาร่วมสร้างทางรถไฟกับมังกร ซึ่งเป็นการดัดแปลงมาจากหุ่นมาตอนจอถนน ที่มีการจองถนนไปถึงนครลงกาเพื่อสู้กับยักษ์ แต่วันนี้เราเปลี่ยนใหม่มาสร้างทางรถไฟโดยไม่ได้สร้างไปตีกับใคร แต่เพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมโยง



# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560

ปีที่: 24

ฉบับที่: 5872

Col.Inch: 42.12

Ad Value: 33,696

หน้า: 4(ซ้าย)

PRValue (x3): 101,088

Clip: Black/White

คอลัมน์: สังคมข่าวหุ้น

## สังคมข่าวหุ้น

### •คาเพื่อ

หนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวหุ้นธุรกิจ” กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดหุ้น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 22-อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2560... ดัชนีตลาดหุ้นไทยขาดอีกเกือบ 20 จุด ก็จะขึ้นมาทำสถิติปิดสูงสุดใหม่ นับจากมีตลาดหลักทรัพย์เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยดัชนีหุ้นไทยเคยขึ้นมาปิดสูงสุดที่ 1,753.79 จุด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2537 และจากการตีตุลาคิดของนักวิเคราะห์หลายคน บอกว่า “เป็นไปได้” เพราะหุ้นขนาดใหญ่หลายๆ ตัว เช่น PTT AOT และ KBANK ต่างยังมีอ็อปชั่นอยู่ค่อนข้างมาก แต่ยังไงก็ต้องลุ้นผ่านแนวต้านสำคัญ 1,750 จุด ไปได้... สังเกตกันไหม หุ้น บมจ.ทำอากาศยานไทย หรือ AOT มีมาร์เก็ตแคปพุ่งขึ้นมาที่ 9.26 แสนล้านบาทแล้ว ใกล้จะแตะ 1 ล้านล้านบาท เลยลองคำนวณดู และพบว่า ราคาหุ้นของ AOT หากขึ้นมาที่ 70 บาทต่อหุ้น มาร์เก็ตแคปจะทะยานมาที่ 1 ล้านล้านบาททันที แต่ตอนนี้ พี/อี ของ AOT อยู่ที่ 44.72 เท่า หากราคาขึ้นมาที่ 710 บาท พี/อี จะขึ้นมาเป็น 48 เท่า ส่วนราคาเป้าหมายของหุ้น บางโบรคฯ ให้ไว้ 65 บาท และมีบางแห่งให้ไว้ 72

บาท... ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดรับสมัครกรรมการ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่แล้ว หลังจาก “เกศรา มัญชุศรี” ผู้จัดการฯ คนปัจจุบัน จะหมดวาระลงในช่วงกลางปี 2561 และตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะสมัครเพื่อขอต่ออายุหรือไม่ โดยการรับสมัครจะมีถึงวันที่ 15 มกราคม 2561... ราคาหุ้น TMB ปิดย่อตัวลงมาอีก 2.96 บาท เป็นการปรับลงตามสัญญาณทางเทคนิค หลังก่อนหน้านี้ดีดตัวขึ้นมาจากระดับ 2.50 บาท เห็นว่ามีแนวรับอยู่แถว 2.92-2.90 บาท ก่อนที่จะปรับขึ้นอีกครั้ง และขึ้นมาขึ้นเหนือ 3.00 บาทได้ และไปมีแนวต้านอีกครั้งที่ 3.15 บาท สำหรับหุ้น TMB มีจำนวนหุ้นเยอะมากการเคลื่อนไหวก็อาจดูเชื่องช้าไปสักหน่อย ใครถือไว้ก็ต้องใจร่มๆ แต่ในด้านพื้นฐานถือว่าแจ่มอยู่แล้ว ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 3.20 บาท อ็อปชั่นมีให้เล่นเยอะ... การประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ล่าสุดคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมีมติแต่งตั้ง “กุลเวช เจนวิวัฒน์วิทย์” เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระคือ “ลักษณะวิจนานวัช” ที่ลาออกไปดำรงตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลประยุทธ์ 5 และกรรมการคนใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 21ธ.ค. 2560 และมีวาระการดำรงตำแหน่งถึง 31 ตุลาคม 2563... กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการให้ บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BLA

แบบเงียบๆ “โซน โสภณพนิช” อดีตกรรมการผู้จัดการของ BLA ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมี “ชลลดา โสภณพนิช” ที่เข้ามาเป็นกรรมการด้วย และหากจำกันได้ ก่อนหน้านี้หรือเมื่อราวเดือน พ.ค. 2559 “โซน” ได้ขอลาออกจากทุกตำแหน่งใน BLA โดยให้เหตุผลว่า ต้องการไปอยู่เป็นเพื่อนลูกที่สหรัฐฯ ก่อนที่จะกลับมารับตำแหน่งกรรมการ BLA อีกครั้ง... บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง “สุธิ สุขเรื่อน” เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 แทน “วรวิมล ลีนานนท์” กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ได้ลาออกเพราะเกษียณอายุในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ขณะที่ “วรวิมล” จะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ส่วนราคาหุ้นบ้านปูช่วงนี้ ท็อปฟอร์มมาก ล่าสุดปิด 19.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท เปลี่ยนแปลง 1.60% มูลค่าซื้อขายมากที่สุด 2,971 ล้านบาท... VCOM : บริษัทวินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไอพีโอใหม่ ลงสนามเทรดใน mai วานนี้ ได้สวยงาม ราคาไอพีโอ 2.88 บาท เปิดตลาด 4.20 บาท และปิดที่ 4.00 บาท เพิ่มจากไอพีโอ 38.89% สำหรับ VCOM ทำธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Oracle, Hitachi Data Systems และ Palo Alto Networks ■

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9886

Col.Inch: 56.36

Ad Value: 92,994

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 278,982

Clip: Full Color

คอลัมน์: ข่าวชนคนเข้ม

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด บดขยี้  
ปีศาจความไม่ถูกต้อง ฉบับนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 22 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2560 ขึ้น 5 ค่ำ เดือนยี่ ปีกะกา...●ไม่บ่อยนักที่ คนกรุง



จะได้สัมผัสสภาพอากาศเย็นระดับ 14 องศา ทำสถิติหนาวสุดในรอบ 15 ปี อีกไม่กี่วันก็คงจะกลับมาร้อนเหมือนเดิม แต่ที่ภาคอีสาน-ภาคเหนือ ทุกข์แสนสาหัส บางพื้นที่เห็บหนาวจนเป็นความสูญเสีย พ่อแม่-แม่เต่า ทนอากาศเย็นไม่ไหว ปีนี้มี หนาวตาย บ้างแล้ว...●ขงเรื่องไปปู่ก็เรียกไปขอความเห็นปู่ น่าสงสัย คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สทช. ให้ราคา ทำหนังสือเชิญ สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการปปส.กับไปพบญาติ นิติตะวัน ร่วมให้ข้อมูลแก่พ.ร.ป.พรรคการเมืองถึงรัฐสภา ชาวประชาที่มีสิทธิตั้งคำถามว่าเป็นหนึ่งใน ขบวนการยึดเลือกตั้ง อยากรั่งเก้าอี้ฟรี ต่อไปนานๆ หรือไม่...●เพจใหม่ระดมโพสต์หนัก มั่นใจคนไทยทั้งแผ่นดินเชียร์ลุงป้อม ที่ออกโรงเชียร์และแก้ต่างแทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหมในช่วงนี้ พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ชี้แจงยืนยันไม่ใช่ของ พล.อ.ประวิตร และทีมงาน ขณะที่นายทหารที่ใกล้ชิด ยืนยัน บิ๊กป้อม ไม่หวั่นไหว มีกำลังใจดีแม้จะถูกขุดภาพเก่า นาฬิกาหูลุ หลายเรือนมาแฉรายวัน...●บินลงภาคใต้ นอนพักค้างแรมในพื้นที่อีกครั้ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. รุดจี๊ดคืนร้ายนับสิบดักปล้น รถทัวร์ โดยสารสายเบตง-กรุงเทพฯ ไล่ผู้โดยสารลงไปแล้วเผารถใหม่รอดเหตุการณ์นำหวาดผวาช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ล่าสุดมีความคืบหน้า เตรียมออกหมายจับ ผู้ที่ร่วมก่อเหตุ บ้างแล้ว...●หนังสือใหม่ที่น่าอ่าน วรรณกรรมแปล (อิงประวัติศาสตร์) ยงเจิ้ง ฮ่องเต้พิทักษ์ดำรง ตอน



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9886

Col.Inch: 56.36

Ad Value: 92,994

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 278,982

Clip: Full Color

คอลัมน์: ข่าวชั้นคนเข้ม

ฝ่ามรสุมคลื่นราชบัลลังก์ เล่ม 2 เอ๋อเย่วเหอ เขียน เรื่องชัย  
รักศรีอักษร แปล ราคา 450 บาท อีกเล่ม วันสุดท้ายของนักโทษ  
ประหาร เขียนโดย วิกเตอร์ อูโก แปลโดย กรรณิกา จรรย์แสง  
ราคา 160 บาท สำนักพิมพ์มติชน จัดพิมพ์...● ข่าวชั้น คนเข้ม  
วันนี้, 08.30 น. กฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ เปิดสัมมนาเรื่องภาวะ  
เศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 แกรนด์บอลรูม  
มิราเคิลฯ...● 09.00 น. เตชา ตูลานันท์ ประธานธนาคารกรุงเทพ  
เปิดงาน “วันเกษตรก้าวหน้า 2560” ลานหน้าสำนักงานใหญ่แบงก์  
กรุงเทพ ถ.สีลม...● 15.00 น. พระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษ คุณแม่  
มาลี จารุสมบัติ มารดา ฟินิจ จารุสมบัติ วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง  
ฉะเชิงเทรา...● 16.00 น. เทอร์มินอล 21 โคราช จัดงาน Thailand  
International Magic Extravaganza 2017 ลานชั้นจี ปาร์ต สตรีท จนถึง  
24 ธ.ค. ...● 18.00 น. คอนเสิร์ต “ให้เพลง ผูกใจ คิดถึงกันตลอด”  
ห้องนภาลัยบอลรูม ดุสิตธานี...● เวลาเดียวกัน พล.อ.อัศวิน  
ศศิประภา ประธานกลุ่มนวนคร ฉลองปีใหม่ 4 บริษัทในเครือ  
ห้องจูปีเตอร์ มิราเคิลฯ...● 19.00 น. กฤษดา กมลวรินทร์พิทย์ ผอ.  
การตลาดเพอร์னอต ริคาร์ด เปิดนิทรรศการศิลปะ Create A Better  
Tomorrow, Tonight ผลงาน บุญเลิศวิไล ชอยพัฒน์พงศ์ ถนนสีลม...●  
บอกกล่าวล่วงหน้า พล.ต.ต.บรรลักษ์ อนันตสมบูรณ์ เชิญแขก  
เหรื่อร่วมยินดีกับลูกชาย ชิตพัทธ์ อนันตสมบูรณ์ เข้าพิธีมงคลสมรส  
กับ อุบลรัตน์ มากไผตรี มีเลี้ยงฉลอง 18.30 น. วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค.  
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ...●

สันตะวา